

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยตามภูมิภาค, ยูโรถูกกดดันจากการเมืองยุโรป

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย เช่นเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยความกังวลต่อปัจจัยการเมืองในยุโรป เป็นแรงกดดันต่อยุโร และสินทรัพย์เสี่ยง

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 35.10 และแนวต้านที่ 35.00

*ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จะเปิดเผยมติเรื่องอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในช่วงบ่ายวันนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 23 รายในโพลล์รอยเตอร์ คาดว่า กนง.จะตรึงอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร(อาร์/พี) ระยะ 1 วัน ไว้ที่ 1.50% เป็นครั้งที่ 14 ติดต่อกัน

*ยูโรทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังได้รับแรงกดดันเมื่อวานนี้จากปัญหาการเมืองในยุโรป ก่อนการเลือกตั้งในฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี ในช่วงต่อไปในปีนี้ โดยปัจจัยนี้สกัดกั้นการพุ่งขึ้นของยูโร/ดอลลาร์

*ดอลลาร์อยู่ที่ 112.25 เยน ในช่วงเช้าวันนี้ ร่วงลงจาก 112.37 เยนในช่วงท้ายวานนี้ และเทียบกับจุดต่ำสุดของเมื่อวานนี้ที่ 111.59 เยน ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพ.ย. ขณะที่นักลงทุนรอดูการประชุมผู้นำสหรัฐ-ญี่ปุ่นในช่วงต่อไปในสัปดาห์นี้

*ฝรั่งเศสจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสองรอบในวันที่ 23 เม.ย. และ 7 พ.ค. โดยความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งครั้งนี้ ส่งผลให้ค่าพรีเมียมที่นักลงทุนเรียกร้องจากพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส เมื่อเทียบกับพันธบัตรเยอรมนี พุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี

*ผลสำรวจความเห็นประชาชนฝรั่งเศส ระบุว่า นางมารีน เลอ แปง ผู้สมัครจากพรรคเนชั่นแนล ฟรอนท์ ซึ่งเป็นพรรคขวาจัด อาจจะได้คะแนนเสียงมากสุดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรก โดยนางเลอ แปง ประกาศว่าจะให้ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากยูโรโซน และจะจัดการลงประชามติเรื่องสมาชิกภาพของฝรั่งเศสในสหภาพยุโรป(อียู)

*เนเธอร์แลนด์กับเยอรมนีจะจัดการเลือกตั้งในปีนี้ ขณะที่อิตาลีมีโอกาที่จะจัดการเลือกตั้งในปีนี้ด้วย

*แต่ดอลลาร์พุ่งขึ้นได้ไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนกังวลกับนโยบายกีดกันทางการค้า ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 537.99 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 8.44 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 590.92 ล้านบาท

*09.33 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.031/044 จาก 35.020 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.434/466 จาก 37.442 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.06/11 จาก 112.37 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0686/91 จาก 1.0680 เมื่อวาน

"ดอลลาร์มี rebound กลับมาได้บ้าง จาก concern เรื่องการเมืองในยุโรป แต่ก็คงเป็นแค่ rebound สั้นๆ...กนง.วันนี้คงไม่ได้มีผลอะไร เพราะตลาดก็คาดหวังในทางเดียวกันหมดว่าจะคงดอกเบี้ยเอาไว้ ไม่น่าจะมีอะไร surprise" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้